

## คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับชุดตรวจ COVID-19 ที่หมดอายุ

อย่าเพิ่งโยนชุดตรวจ COVID-19 ของคุณทิ้งไปทันทีที่มันหมดอายุ  
ต่อไปนี้เป็นวิธีในการบอกว่าคุณชุดตรวจ COVID-19  
ของคุณยังใช้งานได้หรือไม่หลังวันหมดอายุที่ระบุไว้บนกล่อง

### ชุดตรวจ COVID-19 ที่หมดอายุยังสามารถใช้งานได้หรือไม่

ใช้งานได้ Washington State Department of Health (DOH, กรมอนามัยแห่งรัฐวอชิงตัน)  
ได้ประกาศเกี่ยวกับ [การอนุญาตให้ใช้ชุดตรวจที่หมดอายุอย่างเป็นทางการ](#) (เป็นภาษาอังกฤษ)  
ตราบเท่าที่ชุดตรวจนั้นผ่านการควบคุมคุณภาพซึ่งอธิบายอยู่ด้านล่างนี้

นอกจากนี้ ชุดตรวจ COVID-19 บางชุดยังได้รับการต่ออายุจาก U.S. Food and Drug Administration (FDA, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ) ซึ่งทำให้ชุดตรวจเหล่านั้นมีวันหมดอายุใหม่แตกต่างไปจากที่ระบุไว้บนกล่อง  
คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ [รายชื่อชุดตรวจที่ได้รับการต่ออายุโดย FDA](#) (เป็นภาษาอังกฤษและภาษาสเปน)  
เพื่อดูว่าชุดตรวจใดบ้างที่วันหมดอายุมีการเปลี่ยนแปลง และจากประกาศของ DOH แม้วันหมดอายุใหม่จะผ่านไปแล้ว  
คุณก็ยังสามารถใช้ชุดตรวจนั้นได้หากชุดตรวจผ่านการควบคุมคุณภาพ

ข้อควรจำ: คุณสามารถใช้ชุดตรวจที่หมดอายุได้ ตราบเท่าที่ชุดตรวจผ่านการควบคุมคุณภาพซึ่งถูกติดตั้งมาให้อยู่แล้ว

### วิธีดูว่าชุดตรวจ COVID-19 ที่หมดอายุให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องหรือไม่

ชุดตรวจ COVID-19 ของคุณจะมาพร้อมกับคู่มือเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบว่าชุดตรวจนั้นยังให้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้หรือไม่  
เรียกว่า "การควบคุมคุณภาพ"

โดยทั่วไปคุณสามารถดูขั้นตอนการควบคุมคุณภาพได้ในหัวข้อผลลัพธ์จากการตรวจหาเชือบนกระดาษคู่มือของชุดตรวจ  
ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพสำหรับชุดตรวจหาเชื้อที่บ้านโดยมากแล้ว เพียงแค่ว่ามีเส้นขึ้นข้างตัว "C" ที่พิมพ์อยู่บนตลับตรวจ  
หลังจากที่หยดตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อแล้ว หากขั้นตอนการควบคุมคุณภาพล้มเหลว คุณควรทิ้งชุดตรวจไป

### ชุดตรวจได้รับการต่ออายุได้อย่างไร

ผู้ผลิตชุดตรวจ COVID-19 ถูกกำหนดให้ต้องวิจัยว่าชุดตรวจจะมีอายุการใช้งานได้นานเพียงใด FDA  
คอยตรวจสอบข้อมูลนี้เพื่ออนุมัติการต่อวันหมดอายุ การต่ออายุให้กับชุดตรวจ COVID-19  
เป็นเรื่องปกติเนื่องจากมีข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับอายุการใช้งานของชุดตรวจเหล่านี้

เราหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณในการใช้ชุดตรวจที่ดูเหมือนจะหมดอายุจากวันหมดอายุที่ระบุไว้บนกล่อง  
ในตอนนี้นั้นคุณได้ทราบแล้วว่า คุณสามารถตรวจสอบว่าชุดตรวจ COVID-19 ยังใช้งานได้หรือไม่  
เพียงปฏิบัติตามคู่มือของชุดตรวจเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ หากชุดตรวจผ่านการควบคุมคุณภาพ  
ชุดตรวจนั้นยังปลอดภัยและใช้งานได้

ขอบคุณที่ทุกคนช่วยดูแลให้คนในชุมชนของเราปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี!

หากต้องการเอกสารนี้ในรูปแบบอื่น โปรดโทร 1-800-525-0127  
สำหรับบุคคลที่หูหนวกหรือมีความบกพร่องทางการได้ยิน โปรดโทร 711 (Washington Relay) หรือส่งอีเมลไปที่  
[civil.rights@doh.wa.gov](mailto:civil.rights@doh.wa.gov)

DOH 421-037 February 2023 Thai